



สรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลส้มป่อย อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

รายงานผลการขับเคลื่อนตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ของหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลส้มป่อย พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและเจ้าหน้าที่ในสังกัด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑.การประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบาย No Gift Policy ขององค์กรหรือหน่วยงาน

ลำดับที่	วันที่ดำเนินการ	รายละเอียดการดำเนินการ
๑	๓๑ มกราคม ๒๕๖๖	<p>ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy ขององค์กรหรือหน่วยงาน โดยเป็นการประกาศของผู้บริหารสูงสุดขององค์กรเพื่อให้บุคคล หรือหน่วยงาน หรือสังคม หรือสาธารณชน รับรู้ว่า ตนเองและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนในหน่วยงานจะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดในขณะที่ / ก่อน / หลังปฏิบัติหน้าที่ ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งในปัจจุบันและอนาคตและมีการเผยแพร่ประกาศดังกล่าวสู่สาธารณะ</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;">  <p>องค์การบริหารส่วนตำบลส้มป่อย ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO Gift Policy)</p> <p>.....</p> <p>ข้าพเจ้า นายอดิศักดิ์ นววิสัยพันธ์ นายองค์การบริหารส่วนตำบลส้มป่อย ในฐานะผู้บริหารสูงสุดขององค์การบริหารส่วนตำบลส้มป่อย ขอประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และขอประกาศเจตนารมณ์ขอผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลส้มป่อยทุกคน ว่าจะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดในขณะที่ / ก่อน / หลังปฏิบัติหน้าที่ ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยรวมถึงสิ่งจูงใจจรรยาบรรณสุจริตให้เกิดขึ้นในองค์กรปลูกและปลูกจิตสำนึก สร้างทัศนคติที่ดีต่อหน้าที่การปฏิบัติหน้าที่ มีจิตสำนึกและประพฤติตนอย่างสุจริตและซื่อสัตย์ ใจกว้าง เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่หาประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง ไม่กระทำการอันเป็นการขัดขวางราชการ ประโยชน์ของบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจมีค่าหรือเป็นได้จกทุกชนิด เว้นแต่กรณีจำเป็นไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ต้องปฏิบัติติดต่อกับบุคคลที่การรับของขวัญหรือทรัพย์สิน และประโยชน์อื่นใดตามระเบียบสำนักงานลูกจ้างระดับจังหวัดที่มีการให้บริการช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกอบด้วย ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑</p> <p>จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน และให้ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัดทุกคนถือปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัดต่อไป</p> <p>ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖</p>  <p>นายอดิศักดิ์ นววิสัยพันธ์ นายองค์การบริหารส่วนตำบลส้มป่อย</p> </div>

๒.การปลูกจิตสำนึก หรือสร้างวัฒนธรรมองค์กร No Gift Policy

ลำดับที่	วันที่ดำเนินการ	รายละเอียดการดำเนินการ
๒	๖ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖	<p>จันทร์ที่ ๖ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบล ส้มป่อย ตำบลส้มป่อย อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ดำเนิน กิจกรรมในการมอบนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีบุคลากรในสังกัดองค์การ บริหารส่วนตำบลส้มป่อย ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ทุกคน จำนวน ๒๕ คน เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ โดยมี นายอดิศักดิ์ นาวีสัมพันธ์ ตำแหน่ง นายกององค์การบริหารส่วนตำบลส้มป่อย เป็น ประธานเปิดงานและมอบนโยบายฯ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้มีการให้ นโยบายและความรู้ในเรื่อง “นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติ หน้าที่” ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลส้มป่อย รับทราบ แนวทาง DOs & Don'ts ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้บุคลากรในองค์การ บริหารส่วนตำบลส้มป่อย มีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต บุคลากรทุกคนรับ ของขวัญ และของกำนัลในการปฏิบัติหน้าที่ทุกกรณี เป็นการปลูก จิตสำนึกการทำงานด้วยใจบริการ การสร้างวัฒนธรรมความซื่อสัตย์</p> <p style="text-align: center;">ภาพถ่ายกิจกรรมองค์การทูตธรรมและขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่</p>  <p>เมื่อวันจันทร์ที่ ๖ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลส้มป่อย ตำบลส้มป่อย อำเภอ โนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ดำเนินกิจกรรมในการมอบนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลส้มป่อย ประกอบด้วยคณะ และผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ทุกคน จำนวน ๒๕ คน เข้าร่วมกิจกรรม /โครงการ โดยมี นายอดิศักดิ์ นาวีสัมพันธ์ ตำแหน่ง นายกององค์การบริหารส่วนตำบลส้มป่อย เป็นประธานเปิดงานและมอบนโยบายฯ ซึ่งกิจกรรมในครั้ง นี้ได้มีการให้นโยบายและความรู้ในเรื่อง “นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่” ทั้งนี้เพื่อให้ บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลส้มป่อย รับทราบแนวทาง DOs & Don'ts ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้บุคลากร ในองค์การบริหารส่วนตำบลส้มป่อย มีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต บุคลากรทุกคนรับของขวัญ และของกำนัลใน การปฏิบัติหน้าที่ทุกกรณี เป็นการปลูกจิตสำนึกการทำงานด้วยใจบริการ การสร้างวัฒนธรรมความซื่อสัตย์ สุจริตให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในองค์กร ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานทางจริยธรรมในข้อที่ ๑ “ซื่อสัตย์สุจริต มีใจสำนึกที่ดี และรับใช้ขอบเขตหน้าที่”</p>

๓. สรุปรายงานผลการดำเนินการ การรับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบาย No Gift Policy รอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

ไม่พบบุคลากรในหน่วยงานดำเนินการฝ่าฝืน/ไม่เป็นไปตามแนวทางฯ

ของขวัญและของกำนัลที่ได้รับ	จำนวนครั้ง
ผู้ให้ของขวัญ	
๑.หน่วยงานภาครัฐ	๐
๒.หน่วยงานภาคเอกชน	๐
๓.ประชาชน	๐
๔.อื่นๆ	๐
รับในนาม	
๑.หน่วยงาน	๐
๒.รายบุคคล	๐
การดำเนินการเกี่ยวกับของขวัญที่ได้รับ	
๑.ส่งคืนแก่ผู้ให้	๐
๒.ส่งมอบให้แก่หน่วยงาน	๐
๓.อื่นๆ โปรดระบุ	๐

(นายอดิศักดิ์ นาวีสัมพันธ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมป่อย